

\*\*\*

Số: - BC/ĐTN

Cần Thơ, ngày tháng 6 năm 2020

**DỰ THẢO**

## **BÁO CÁO**

**Kiểm điểm của Ban Chấp hành  
Đoàn khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ  
Khóa VII, nhiệm kỳ 2012 – 2017  
Giai đoạn 2017 - 2022**

-----

### **I. TÌNH HÌNH BAN CHẤP HÀNH ĐẦU NHIỆM KỲ ĐẾN NAY**

**1. Số lượng, cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư được bầu.**

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 biểu quyết số lượng BCH khóa VII là 27 đồng chí, tại Đại hội đã bầu đủ số lượng 27 đồng chí vào BCH khóa VII, trong đó BTV 09 đồng chí, 02 đồng chí Phó Bí thư.

**2. Tình hình biến động và công tác kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư trong nhiệm kỳ**

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2017 – 2022, BCH Đoàn Khối khóa VII đã kiện toàn BCH, BTV, chức danh Bí thư, Phó Bí thư, cụ thể: bổ sung 01 Ủy viên BCH, 02 Ủy viên BTV, 02 Phó Bí thư (01 phó kiêm nhiệm) và Bí thư.

Hiện tại BCH Đoàn Khối khóa VII là **24** đồng chí (khuyết 03 đồng chí), trong đó có **07** đồng chí (1 phó Bí thư kiêm nhiệm, 02 Ủy viên BTV và 04 Ủy viên BCH) hiện không còn tham gia BCH cấp cơ sở.

### **II. LỀ LỐI LÀM VIỆC, PHƯƠNG PHÁP CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH**

#### **1. Lề lối làm việc**

Ngay sau Đại hội, BCH đã xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí Ủy viên. BCH đảm bảo họp định kỳ mỗi quý 1 lần và họp đột xuất khi cần thiết theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của BTV Đảng ủy Khối và BTV Thành đoàn Cần Thơ. Mỗi đồng

chí Ủy viên luôn gương mẫu, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ đã được BCH phân công.

## **2. Phương pháp chỉ đạo của BCH**

BCH chỉ đạo các TCCSD trực thuộc dựa trên nghị quyết, chương trình, kế hoạch định kỳ; phân công Ủy viên BCH phụ trách TCCSD và dự sinh hoạt lệ chi đoàn; đồng thời đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện và kiểm điểm rút kinh nghiệm vai trò lãnh đạo của BCH qua các hội nghị sơ kết, tổng kết định kỳ của Đoàn.

BCH luôn quan tâm lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, phản ánh của đoàn viên thanh niên, phát huy tính tích cực và ngăn ngừa kịp thời những hành vi tiêu cực trong đoàn viên thanh niên. Kịp thời động viên và khắc phục khó khăn trong hoạt động tại cơ sở; chủ động khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, gương mẫu đi đầu trong các lĩnh vực công tác.

## **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2012 – 2017, GIAI ĐOẠN 2017 – 2020**

### **1. Đặc điểm tình hình nhiệm kỳ qua**

#### **1.1. Thuận lợi**

Được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ cho công tác đoàn và phong trào thanh niên của BTV Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ, sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối và sự chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi từ phía BTV, các ban chuyên môn của Thành đoàn cùng với sự tham gia tích cực các hoạt động phong trào của các TCCSD trực thuộc.

BCH luôn vững vàng, đoàn kết, thống nhất; từng ủy viên luôn chấp hành tốt sự phân công của tập thể, cùng nhau xây dựng Đoàn vững mạnh.

#### **1.2. Khó khăn**

BCH đa số làm công tác kiêm nhiệm bị áp lực chuyên môn, nhân sự thường xuyên thay đổi do nhu cầu điều động cán bộ, công chức của cơ quan nên ảnh hưởng đến công tác tổ chức, phân công, củng cố bộ máy.

### **2. Kết quả hoạt động của BCH nhiệm kỳ qua**

#### **2.1. Hoạt động của Ban Chấp hành**

Lãnh đạo đoàn viên, thanh niên trong Đoàn Khối nâng cao nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, xung kích thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Khối và sự chỉ đạo của BTV Đảng ủy Khối, BTV Thành đoàn Cần Thơ.

Tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Khối và Thành đoàn về các chủ trương, giải pháp thực hiện công tác thanh niên và xây dựng Đoàn Khối vững mạnh; kịp thời nhân rộng điển hình trong các mặt công tác của Đoàn.

Thảo luận, biểu quyết đề nghị kiện toàn Ủy viên BCH Đoàn Khối, Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối. Quyết định khen thưởng đoàn viên và các TCCSĐ trực thuộc theo quy định.

## ***2.2. Hoạt động của Ban Thường vụ***

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trong Đoàn Khối; thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối và Thành đoàn. Quyết định phân công nhiệm vụ ủy viên BCH Đoàn Khối. Chuẩn bị những vấn đề cần thiết đưa ra BCH thảo luận, quyết định; báo cáo BCH kết quả hoạt động của BTV Đoàn Khối.

Thực hiện tốt công tác tổ chức trong thời gian qua, kịp thời quyết định thành lập, giải thể, kiện toàn bộ máy tổ chức, khen thưởng các TCCSĐ trực thuộc theo phân cấp quản lý; quyết định kết nạp đoàn viên; kiểm tra, giám sát đoàn viên và tổ chức đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn.

## ***2.3. Hoạt động của Bí thư và các Phó Bí thư***

Thay mặt BTV điều hành công việc hằng ngày của Đoàn Khối; trực tiếp lập và ký ban hành các kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của BCH, BTV Đoàn Khối và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp trên trước hội nghị định kỳ của BTV Đoàn Khối.

Phân công từng đồng chí trực tiếp làm trưởng cụm thi đua. Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các thành viên trong BCH thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công và trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của BCH các TCCSĐ trực thuộc. Kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Thành Đoàn và Thường trực Đảng ủy Khối về những nội dung quan trọng, cấp bách của Đoàn Khối.

## **3. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành**

Từng đồng chí Ủy viên BCH luôn kiên định với lý tưởng cách mạng, gương mẫu chấp hành Điều lệ Đoàn, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong BCH, giữ gìn bí mật nội bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn.

## **4. Những khuyết điểm, yếu kém**

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nếp sống và hoạt động định hướng chính trị của BCH còn thiếu chiều sâu. Chưa kịp thời nắm bắt diễn biến tâm lý, tình cảm của cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên.

BCH chưa chủ động, chưa kịp thời, thiếu tính sáng tạo trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các lĩnh vực trong hoạt động đoàn. Chưa thường xuyên kiểm điểm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với tập thể BCH, BTV Đoàn Khối cũng như kiểm điểm trách nhiệm của từng đồng chí Ủy viên BCH.

Một số đồng chí trong BCH còn ít phát biểu, ít đóng góp trong xây dựng hoạt động của Đoàn Khối, lề lối công tác chưa cao, còn vắng nhiều lần trong các cuộc họp của BCH.

### **5. Một số bài học kinh nghiệm**

*Một là*, Thực hiện nghiêm túc lề lối làm việc của BCH Đoàn Khối. Phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, tính dân chủ, tự phê bình và phê bình của từng đồng chí Ủy viên BCH để đưa ra những kế hoạch, chương trình cụ thể, sát thực, nâng cao sức mạnh tập thể.

*Hai là*, chủ động, kịp thời về chủ trương, kinh phí cho các hoạt động của Đoàn; tăng cường thông tin báo cáo hai chiều với Đảng ủy Khối và Thành đoàn để kịp thời thực hiện tốt nhiệm vụ; tăng cường phối hợp trong BCH, Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối, với các TCCSĐ và Hội Cựu chiến binh Đảng ủy Khối; phân công nhân sự hợp lý để mọi hoạt động được diễn ra thuận lợi.

*Ba là*, cơ cấu đội ngũ cán bộ đoàn có tâm huyết với phong trào đoàn, cần chú trọng đến hiệu quả công việc, tính khả thi trong các hoạt động phong trào; luôn lắng nghe các ý kiến đóng góp để rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng hoạt động; luôn động viên cán bộ đoàn tích cực xây dựng và đóng góp ý kiến cho kế hoạch, chương trình hoạt động của Đoàn.

Trên đây là bản kiểm điểm của BCH Đoàn khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ khóa VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022, giai đoạn 2017 – 2020.

**TM. BAN CHẤP HÀNH**  
**BÍ THƯ**

**Nơi nhận:**

- BTV Thành đoàn;
- BTV Đảng ủy Khối;
- Các đồng chí Ủy viên BCH khóa VII;
- Lưu.

**Nguyễn Thanh Sử**